

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
๑. บทนำ	<p>สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาตลอดรัชกาล โดยก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริ หลากหลายโครงการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นที่ประจักษ์ถึงพระปณมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”</p> <p>สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงอนุรักษ์ป่า ดังพระราชปณิธานที่ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันทจะเป็นป่า ป่าที่ถวายเป็นความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันทจะสร้างป่า” ในฐานะทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภาอากาศไทย พระองค์พระราชทานความช่วยเหลือ แก่ผู้เจ็บป่วย ทั้งยามปกติและยามฉุกเฉิน ทรงตระหนักในความสำคัญของการศึกษา และโปรดให้คนไทยทุกคนรู้หนังสือ อีกทั้ง ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริม ด้วยการฝึกหัดงานหัตถกรรมทั้งงานทอ ถัก จัก สาน ปัก ปั่น ตกแต่ง และอีกหลายชนิด</p> <p>ในปีนี้รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อัคราภิรักษศิลป์” ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ ในฐานะที่ทรงเป็นอัคราภิรักษศิลป์</p> <p>ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระเกียรติคุณอันแผ่ไพศาล สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ สมาคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเกิตติมศักดิ์ เกียรติบัตร เหรียญ รางวัล รวมทั้ง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานาม ซึ่งล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ พระราชจริยวัตร และน้ำพระราชหฤทัย ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา</p> <p>รัฐบาลขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงพระเกษมสำราญ บริบูรณ์ด้วยพระจตุรพิธพรชัย เป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราษฎร์ ตราบนานเท่านาน</p>	-
๒. การขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย	<p>ในการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย โดยการสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายนั้น จำเป็นต้องมีหลักคิดที่ตรงกัน ในการตอบคำถาม ๓ ประเด็นหลักๆ ดังนี้</p> <p>ประเด็นแรก ทำไมต้องมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p> <p>ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหา ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายนอกประเทศ เช่น การปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจ ความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี อีกทั้งปัญหาภายในประเทศ เช่น โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ความเหลื่อมล้ำ การกระจายรายได้ แรงงาน ระบบสาธารณสุข เป็นต้น โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อแก้ไขปัญหาและรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอนาคต</p> <p>ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จึงเป็นแผนที่กำหนดเป้าหมายในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า โดยมีวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเสมอภาค และเป็นธรรม บนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอนาคตของประเทศ</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>๖ ด้าน คือ</p> <p>(๑) คนไทยอยู่ดีมีสุขและสังคมไทยสงบ มั่นคง ปลอดภัย</p> <p>(๒) ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ที่เหมาะสม</p> <p>(๓) ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและทั่วถึง</p> <p>(๔) สังคมไทยมีความเท่าเทียมและความเสมอภาค</p> <p>(๕) ประเทศมีความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>(๖) การบริหารจัดการของภาครัฐมีประสิทธิภาพ และประชาชนเข้าถึงสะดวก</p> <p>เป้าหมายดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนงานของภาครัฐ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ไปสู่อนาคตของประเทศต่อไป</p> <p>ประเด็นที่สอง การบริหารราชการแผ่นดิน จะช่วยให้ก้าวไปสู่อนาคตของประเทศที่ต้องการได้อย่างไร อาทิ</p> <p>(๑) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนสำคัญของชาติ (National Agenda)</p> <p>(๒) การบริหารราชการตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ (function) การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหารราชการแผ่นดิน การช่วยเหลือประชาชน</p> <p>(๓) การเดินหน้ากระบวนการปฏิรูปในเรื่องสำคัญต่าง ๆ</p> <p>(๔) การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่กำหนดไว้</p> <p>เมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ได้ให้ความสำคัญกับการเร่งสร้างความเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเร่งสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย จากการปฏิรูปและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของรัฐบาล ส่งผลให้สถานะของประเทศไทยในเวทีโลก ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น ทั้งรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๘ TIP Report ที่ได้รับการปรับระดับขึ้น มาเป็น Tier ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ผิดกฎหมาย CITES การทำประมงผิดกฎหมาย IUU Fishing และการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการบินพลเรือน ICAO ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารโลกยังได้ปรับอันดับในเรื่อง Ease of doing business ของประเทศไทย จากที่เคยอยู่อันดับที่ ๔๖ มาเป็นอันดับที่ ๒๖ ในปีล่าสุด ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีการพัฒนาดีขึ้นอันดับ ๒ ของโลก หรือจาก ๑๙๐ ประเทศ อีกด้วย</p> <p>รัฐบาลได้ริเริ่มการปฏิรูปงานด้านอื่น ๆ เพื่อปรับโครงสร้างและวางรากฐานที่สำคัญควบคู่ไปกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่</p> <p>๑. การปฏิรูปและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับผลผลิตภาคเกษตรกรรม เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร ควบคู่ไปกับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมขั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ดิจิทัล การแพทย์ครบวงจร นอกจากนี้ การพัฒนาพื้นที่ EEC ยังก่อให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการ</p> <p>๑.๑ ด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม ได้แก่</p>	

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<ul style="list-style-type: none"> ● ทางราง ภายในปี ๒๕๖๕ จะดำเนินการแล้วเสร็จในโครงการ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการรถไฟระหว่างเมือง รถไฟทางคู่จะมีระยะทางเพิ่มขึ้นเป็น ๓,๕๒๘ กิโลเมตร จากเดิมที่มีอยู่เพียง ๓๕๘ กิโลเมตร - รถไฟความเร็วสูง เส้นทาง กรุงเทพฯ - นครราชสีมา กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบินหลักของประเทศ คือ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอุตะเถา - รถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑล โดยจะเพิ่มรถไฟให้เป็น ๑๑ เส้นทาง ● ทางถนน ได้มีการเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สำคัญไปยังพื้นที่ต่างๆ และประเทศเพื่อนบ้าน <ul style="list-style-type: none"> - การขยายเพิ่มทางหลวง ๔ ช่องจราจร - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางพิเศษ ๒ เส้นทาง - พัฒนาทางหลวงชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร - เพิ่มสะพานข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่ เพิ่มสะพานข้ามหรือลอดอุโมงค์ทางรถไฟ ● ทางน้ำ <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มท่าเรือน้ำลึก อีก ๖ แห่ง จากเดิม ๑๘ แห่ง - พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุด - เพิ่มการเดินทางเรือเชื่อมพัทธยา - หัวหิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล ● ทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มท่าอากาศยานเบตง - เพิ่มขีดความสามารถของสนามบินทั่วประเทศ ให้สามารถรองรับเที่ยวบินเพิ่มขึ้น ๓๒๐,๐๐๐ เที่ยวบินต่อปี และรองรับผู้โดยสารรวมทุกสนามบินมากขึ้น ราว ๗๐ ล้านคนต่อปี <p>๑.๒ มาตรการรองรับทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการวางรากฐานและช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถปรับตัวยกระดับการดำรงชีวิต การเข้าถึงสินเชื่อและเงินทุนเพื่อการประกอบการใช้จ่ายฉุกเฉิน มาตรการสนับสนุนผ่านการร่วมลงทุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs ในการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือในเรื่องนี้ อนุมัติให้พักชำระหนี้หรือขยายเวลาชำระหนี้ กว่า ๑๐,๐๐๐ ราย รวมถึงการจัดตั้ง "โครงการคลินิกแก้หนี้"</p> <p>๒. การปฏิรูปภาคการเกษตร รัฐบาลได้ใช้หลักการตลาดนำการผลิต โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงการบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรภายใต้กฎกติกาสากลให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม โดยใช้แผนที่เกษตร (Agri-Map) เข้ามาช่วยควบคุมไปกับการลดต้นทุนการผลิต และการรวมกลุ่มเกษตรกรผ่านการส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ รวมทั้ง การยกระดับมาตรฐานสินค้า เช่น มาตรฐาน GAP หรือการพัฒนาสู่การทำเกษตรอินทรีย์ การเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์</p> <p>๓. การปฏิรูปด้านสังคมและลดความเหลื่อมล้ำ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคให้คนทุกกลุ่ม เริ่มตั้งแต่การดูแลประชาชนตั้งแต่วัยแรกเกิดโดยมอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูให้ครบถ้วน และรัฐบาลได้จัดโครงการลงทะเบียน</p>	

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ในการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และค่าเดินทาง นอกจากนี้ รัฐบาลยังมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และภาคธุรกิจ ได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สามารถประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน ที่จะเป็นฐานในการปรับตัวของชุมชน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการค้าขายออนไลน์ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสทางการค้า หรือการบริโภคในรูปแบบใหม่ ๆ</p> <p>ประเด็นที่สาม ทำไม่ต้องพัฒนาประเทศด้วยแนวคิดไทยนิยม</p> <p>แนวคิดไทยนิยมไม่ใช่การสร้างกระแสชาตินิยม และก็ไม่ใช่ประชานิยม แต่เป็นแนวคิด หรือ way of thinking ในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ บนพื้นฐานของความต้องการของคนไทย ทั้งประเทศ ซึ่งเป็นความนิยมหรือความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ช่วยกันสร้างค่านิยมในสิ่งดี บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนั้นไทยนิยมยังเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา และสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดความต้องการของคนในพื้นที่ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ร่วมกันแก้โจทย์ หรือปัญหาที่เป็นอัตลักษณ์ เฉพาะของแต่ละชุมชน แต่ละพื้นที่ที่เรียกว่า ศักยภาพด้วยกลไกของประชารัฐ เพราะฉะนั้นไทยนิยมจึงเป็นการต่อยอดขยายผลจากประชารัฐ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการระเบิดจากข้างในโดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน</p> <p>รัฐบาลได้เริ่มนำแนวทางไทยนิยมมาใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน คือ ปัญหา ความเหลื่อมล้ำรายได้และโอกาสที่กระจายไปไม่ถึงถึงระหว่างชุมชนเมืองกับต่างจังหวัด ยก ระดับความเป็นอยู่ของประชาชน การสร้างรายได้ สร้างโอกาส และความยั่งยืนให้กับประชาชน</p> <p>โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นกิจกรรมที่มีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับชาติสู่ระดับพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบกลไกประชารัฐ ผ่านการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน เพื่อจะจัดทำแผนแก้ไขและสร้างโอกาส ในการพัฒนาตนเอง ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยภาครัฐจะมีส่วนร่วมในการนำผู้เชี่ยวชาญลงไปยังพื้นที่ช่วยนำเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อให้ได้งบประมาณที่เหมาะสม และดูแลให้โครงการ มีความสอดคล้องเชื่อมต่อกับแผนงานของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</p> <p>ที่ผ่านมา นั้น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้มีการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชนทุกหมู่บ้าน จำนวน ๔ ครั้ง มีประชาชนเข้าร่วมกว่า ๘ ล้านคน ทั้งนี้ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้มีแผนงานที่เสนอขอรับงบประมาณ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ประกอบด้วย</p> <p>(๑) โครงการประเภทสร้างอาชีพ สร้างรายได้โดยตรง ๓ ลำดับแรก ได้แก่ ลานตาก ผลผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว และโรงสี</p> <p>(๒) โครงการประเภทสร้างอาชีพ สร้างรายได้โดยอ้อม ๓ ลำดับแรก ได้แก่ ถนนเพื่อการเกษตร ขุดลอกสระ ห้วย หนอง คลอง บึง และลานอเนกประสงค์สาธารณประโยชน์</p> <p>(๓) โครงการประเภทส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓ ลำดับแรก ได้แก่ ถนนสัญจรภายในหมู่บ้าน ศาลากลางบ้าน ศาลาประชาคม หรืออาคารอเนกประสงค์ และการปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน</p> <p>ทั้งนี้ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ให้แก่ประชาชนได้มากขึ้น เพราะเป็นโครงการที่รัฐทำเพื่อประชาชน รับฟังประชาชน และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และออกแบบโครงการที่เหมาะสมอย่างแท้จริง</p>	

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
๓. พลเมืองที่ตื่นตัว (Active Citizen)	<p>การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เป็นพลเมืองที่ตื่นตัว (Active Citizen) เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงส่งผลต่อการใช้ชีวิต การทำงาน และการประกอบธุรกิจ จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน โดยประชาชนทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็น พลเมืองที่ตื่นตัว (Active Citizen) ที่มีความคิดเท่าทัน มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รอบตัวให้ทันต่อสถานการณ์</p> <p>ตัวอย่างที่อาจนำมาใช้เป็นอีกมุมมองของพลเมืองที่ตื่นตัว (Active Citizen) ก็คือ เหตุการณ์ที่ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย โดยความสำเร็จเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า ภารกิจดังกล่าวมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่ด้วยความเป็นพลเมืองที่ตื่นตัว (Active Citizen) ของทุกคน ทุกฝ่าย ในการทำงานตามบทบาทของตนเอง จึงทำให้ภารกิจประสบความสำเร็จอย่างดี และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศไทยในสายตาของโลกไปแล้ว</p>	-
๔. บทส่งท้าย	<p>องค์กรสื่อถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ขอให้องค์กรสื่อนำเสนอสิ่งที่ถูกต้อง โดยเฉพาะสื่อหลักต้องทำหน้าที่เป็นแกนกลางนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ให้กับประชาชน ทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างไทยไปด้วยกัน เพื่ออนาคตของลูกหลานและเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่า</p>	-

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง